

คำกล่าวรายงาน

ในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดย นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

กราบนมัสการ พระครูอนุกวัตรชินวงศ์ เจ้าคณะอำเภอโนนไทย และคณะสงฆ์

เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอโนนไทย  
และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผม นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่

เนื่องด้วยในปีมหามงคลพุทธศักราช ๒๕๖๒ กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑.กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๔,๙๑๐ ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๒.กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริเป็นกรณีพิเศษ

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการพระราชดำริโครงการหนึ่ง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกรมปศุสัตว์รับสนองพระราชดำริดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปแล้วกว่า ๑๘,๕๒๖ ราย และยังมีเกษตรกรอยู่ในความดูแลของโครงการกว่า ๑๐,๘๗๕ ราย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาคความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครราชสีมา ได้รับบริจาคจากผู้มีศรัทธาสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ รวมทั้งสิ้น ๖๐ ตัว ดังนี้

๑. ได้รับบริจาคเป็นเงิน ๘๑๓,๒๗๔.๗๔ บาท ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๓๒ ตัว สำนักงานได้คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง ที่ได้รับผลกระทบปัญหาที่ดินสาธารณะ จำนวน ๑๔ ราย รับมอบโค ๑๐ ตัว และกระบือ ๔ ตัว และได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพระทองคำ อำเภอโนนสูง อำเภอห้วยแถลง และอำเภอโนนไทย รับมอบโค จำนวน ๑๘ ตัว ยืมเลี้ยงตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๒. ได้รับบริจาคตัวสัตว์ เป็นโค ๑๗ ตัว กระบือ ๑๑ ตัว รวม ๒๘ ตัว ได้ดำเนินการรับบริจาคและส่งมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับบริจาคเรียบร้อยแล้ว

๓. มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ (เกษตรกรที่ส่งคืนลูกตัวแรกให้กับโครงการและอยู่ในสัญญาไม่น้อยกว่า ๓ ปี) จำนวน ๘๙๕ ราย แม่และลูกโค-กระบือ รวม ๑,๓๔๑ ตัว มูลค่ารวม ๓๐,๒๙๓,๐๐๐ บาท

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากวัดโนนไทย และได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนายอำเภอโนนไทย เทศบาลตำบลโนนไทย เทศบาลตำบลโคกสวาย ผู้มีจิตศรัทธาออกโรงทาน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือในพื้นที่ เป็นอย่างดี

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวอนุโมทนา กุศลการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบโค-กระบือให้แก่เกษตรกร ต่อไป

ขอเรียนเชิญครับ